

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน ยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน	นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต				นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก											
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	4. ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จี้อยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม		6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม		4.9 การอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม											
นโยบายย่อย	4.1 นโยบายการศึกษา				นโยบายที่ 4.4. นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม											
แผนงาน	แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา		แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม											
เป้าหมายเชิงนโยบาย	2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตราฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น		1. พัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคของโลก		3. ทูตทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมากขึ้น											
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	1. คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล 2. ประเทศมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ		สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็น 70:30		สังคมและคนไทยมีศีลธรรม คุณธรรม จิตสำนึก ค่านิยมที่ดีงาม และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี											
กลยุทธ์/วิธีดำเนินการ	นโยบาย 2. สร้างโอกาสทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำนโยบายโดยคำนึงถึงความต้องการของภาคเอกชนเป็นรายปีให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งระดับผู้เข้าเรียน ผู้ดูแลเรียน ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ และส่งเสริมการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงกันระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้เรียน		นโยบาย 4. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสมและสนับสนุนการสำรวจรายได้ระหว่างเรียนและสนับสนุนให้ใช้จ่ายการศึกษาที่มีงานทำได้ทั้งก่อนเรียนและระหว่างเรียน ส่งเสริมให้นักศึกษาระยะยาวมีความรู้และทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ส่งเสริมให้นักศึกษาระยะยาวมีความรู้และทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ส่งเสริมให้นักศึกษาระยะยาวมีความรู้และทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ส่งเสริมให้นักศึกษาระยะยาวมีความรู้และทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ส่งเสริมให้นักศึกษาระยะยาวมีความรู้และทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ส่งเสริมให้นักศึกษาระยะยาวมีความรู้และทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน		นโยบาย 6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก รวมสรรพกำลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายวิจัยแห่งชาติเพื่อสร้างทุนปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยเน้นไปในการสร้างรากฐานนวัตกรรมวิจัยฐานนวัตกรรม ขับเคลื่อนให้เกิดการวิจัยสำหรับสาขาวิชาที่เป็น พัฒนาการสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา		นโยบาย 5. นำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยนำวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าทางสังคม และนำมาซึ่งรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนให้สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจรที่สร้างรายได้สู่ประเทศ									
กลยุทธ์/วิธีการ	- สร้างโอกาสและทางเลือกสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาในการเข้าถึงบริการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต		- ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางและระดับสูงที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน โดยเน้นการปฏิรูปมหาวิทยาลัยควบคู่กับการขยายการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และภาคีกับภาคเอกชนในการร่วมส่งเสริมการมีงานทำระหว่างเรียน		- พัฒนาการวิจัย - นำวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมเพื่อสร้างสรรค์ และนำรายได้สู่ชุมชน		- เสริมความเข้มแข็งและส่งเสริมความตระหนักของประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคส่วนต่างๆ ของไทยเกี่ยวกับอาเซียนและการเป็นประชาคมอาเซียน และกระบวนการร่วมมืออื่นๆ									
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ	4.1.5 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องตามความต้องการของตลาด		4.1.7 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนพิการ หรือทุพพลภาพและรวมกลุ่มน้อย รวมทั้งส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น		6.1.1 สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยและสถานบันวิจัย ทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค พัฒนากลไก สื่อช่องทางความสะดวกบุคลากร เพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้		4.9.4 ส่งเสริมความร่วมมือและความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับอารยประเทศ		1.6.2 ส่งเสริมด้านการศึกษากับในกระบวนการเป็นประชาคมอาเซียนในด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และวัฒนธรรมไปทุกประการ							
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ประชาชนได้รับการศึกษา และการมีขีดความสามารถที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		กำลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล		มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับประโยชน์นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์		ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		นักเขียน นักคิด ครู คุณค่าจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค							
ยุทธศาสตร์กระทรวง	การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม		การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการมีอาชีพ ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต		การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาประเทศ		การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม		การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน							
พันธกิจมหาวิทยาลัย	บริการวิชาการแก่สังคมโดยนำความสามมัญญาปัญญาและความรู้เชิงสังคมไปให้บริการแก่สังคม		จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศและกลุ่มอาเซียน , บริหารจัดการเชิงบูรณาการ เพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ		พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ระดับชาติ และระดับโลก		ทำนุบำรุง อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (บูรณาการกับพันธกิจหลัก)		พัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน (เครือข่ายในประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย)							
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมภายนอก	3. บูรณาการองค์ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม		1. พัฒนาระบบขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ และกลุ่มอาเซียน 5. บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล		2. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์		4. การส่งเสริมสนับสนุนทุนทำนุบำรุง อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		6. พัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน							
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมภายนอก	ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยภูมิปัญญาและองค์ความรู้เชิงสังคมอย่างยั่งยืน		ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศและกลุ่มอาเซียน		เป็นผู้นำด้านวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่สร้างคุณค่า ระดับชาติ และระดับโลก		มีการบูรณาการทำนุบำรุง อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		การเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนาศูนย์ช่วยเหลือทางการศึกษาของสถานประกอบการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศสมาชิก และประเทศไทย							
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมภายนอก	1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารวิชาการ 2. ส่งเสริมการบริหารวิชาการที่นำไปสู่บูรณาการกับงานวิจัย และการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สนับสนุนการบริหารวิชาการเชิงพาณิชย์ 4. นำความรู้ทางวิชาการไปพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน		1. พัฒนาระบบและกลไกการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสถานประกอบการมีส่วนร่วม 2. พัฒนาระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกลุ่มอาเซียน (กิจกรรมนักศึกษา) 3. พัฒนาระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกลุ่มอาเซียน 4. พัฒนาระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกลุ่มอาเซียน 5. พัฒนาระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกลุ่มอาเซียน		1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 2. การพัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณ 3. พัฒนาระบบการให้บริการบริหารจัดการ 4. พัฒนาระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกลุ่มอาเซียน 5. พัฒนาระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกลุ่มอาเซียน 6. พัฒนาระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกลุ่มอาเซียน		1. พัฒนาศูนย์ทำนุบำรุง อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุง อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุง อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุง อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม		1. เพิ่มขีดความสามารถที่ไม่มีคุณภาพในระดับสากล 2. พัฒนาระบบการสื่อสารสำหรับบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ในภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 3. การส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน							
ผลผลิต	ผลงานการให้บริการวิชาการ		ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี		ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม		โครงการพัฒนาความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน			
งบประมาณแผ่นดิน	650,004,500 บาท		14,250,300 บาท		454,396,000บาท		142,421,100 บาท		11,898,000 บาท		11,339,100 บาท		9,000,000 บาท		6,700,000 บาท	
งบประมาณเงินรายได้	296,541,125 บาท		-		233,403,649 บาท		59,766,976 บาท		3,238,700 บาท		862,000 บาท		1,647,700 บาท		333,000 บาท	